

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LỆNH ĐIỀU KIỆN CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở là gì?	Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở là loại lệnh đặt chứng khoán cơ sở có kèm theo điều kiện. Lệnh sẽ được kích hoạt và tự động đẩy lệnh thường vào sàn khi thỏa mãn điều kiện đã đặt.
2	VPS cung cấp các loại lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở nào?	Hiện tại VPS đã cung cấp các lệnh điều kiện cho chứng khoán cơ sở: <ul style="list-style-type: none">• Lệnh TCO• Lệnh Stop Order
3	Tôi có thể đặt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở trên những kênh nào?	VPS hiện đã cung cấp Lệnh điều kiện trên tất cả các kênh giao dịch bao gồm: <ul style="list-style-type: none">• Ứng dụng SmartOne• Website SmartOne: https://smartone.vps.com.vn/• Bảng giá: https://banggia.vps.com.vn/
4	Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở khác gì lệnh thường?	<ul style="list-style-type: none">• Lệnh thường là lệnh được đặt với mức giá xác định, được đẩy ngay vào hệ thống khi thỏa mãn điều kiện về phiên giao dịch.• Lệnh điều kiện là lệnh chờ kích hoạt với các điều kiện theo nhu cầu của khách hàng. Khi thỏa mãn được điều kiện thì mới được đẩy vào hệ thống.
5	Tôi có thể hủy/sửa lệnh điều kiện đã đặt không?	<ul style="list-style-type: none">• Lệnh Stop Order: được phép hủy/sửa khi ở trạng thái “Chờ kích hoạt”, không được phép hủy/sửa khi đã kích hoạt.• Lệnh TCO: được phép hủy, không được phép sửa.
6	Tôi có thể tra cứu thông tin lệnh điều kiện ở đâu?	Để tra cứu thông tin lệnh điều kiện, Quý khách thực hiện tra cứu tại sổ Lệnh điều kiện.

<p>7</p>	<p>Khi nào lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở kích hoạt bị từ chối? Làm thế nào để tôi biết được lý do bị từ chối?</p>	<p>Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể bị từ chối vì một số lý do sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tại thời điểm lệnh kích hoạt không thỏa mãn điều kiện đặt lệnh như: sức mua (sức mua không đủ), không đủ số dư chứng khoán, hết room,... • Tại thời điểm kích hoạt lệnh, mã chứng khoán bị ngừng giao dịch. <p>Tra cứu lý do lệnh bị từ chối:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đăng nhập vào website hoặc ứng dụng SmartOne, website Bảng giá. • Chọn “Sổ lệnh điều kiện”/”Danh sách lệnh điều kiện”. • Xem chi tiết lý do từ chối bên cạnh trạng thái của lệnh.
<p>8</p>	<p>Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể đặt lúc nào?</p>	<p>Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể đặt trong tất cả các phiên giao dịch và ngoài giờ.</p>
<p>9</p>	<p>Tôi có nhiều lệnh điều kiện mua cùng một mã Chứng khoán đều được kích hoạt, vậy lệnh nào sẽ được gửi lên sàn trước?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Các lệnh sẽ được ưu tiên gửi lên sàn theo thứ tự kích hoạt của lệnh, lệnh nào được kích hoạt trước sẽ được gửi lên sàn trước. • Khi kích hoạt lệnh nếu vi phạm các nguyên tắc giao dịch của thị trường thì lệnh điều kiện kích hoạt sau sẽ kích hoạt không thành công.
<p>10</p>	<p>Hiệu lực của lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở khác gì với lệnh điều kiện chứng khoán phái sinh?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể có hiệu lực nhiều ngày theo thiết lập của khách hàng. • Lệnh điều kiện chứng khoán phái sinh hiện tại chỉ có hiệu lực trong ngày đặt lệnh giao dịch.